



**กรมอนามัย**  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

จัดทำโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector; BFSI)

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ



**นางสุธิดา อุทะพันธ์** ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector; BFSI) โดยมี **นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ** เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมแผนการขับเคลื่อนและร่วมทบทวนผลการจัดอบรม (AAR) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย สรุปลงสาระสำคัญดังนี้

**1. การชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567** ประเด็นนโยบายที่ 13 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย โดยมี 2 เป้าหมายที่กรมอนามัยขับเคลื่อน ได้แก่ (1) จังหวัดมี ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว และผู้ให้บริการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ (1 เขต 1 จังหวัด) (2) ยกระดับความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร และสิ่งแวดล้อม

**2. การนำเสนอผลการจัดการอบรม และการประเมินผลหลักสูตรการอบรมหลักสูตร BFSI** โดยผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรมและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

**3. การทบทวนหลังจัดการอบรม BFSI (AAR)** โดยศูนย์อนามัยได้นำเสนอผลการจัดการอบรมหลักสูตร ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการจัดการอบรม และข้อเสนอแนะต่อการจัดการอบรม BFSI เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการจัดการอบรม

**4. การพิจารณาหัวข้อวิชา จำนวนชั่วโมงต่อหัวข้อวิชา วิธีการประเมินผล และจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการอบรม** โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับหัวข้อวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการให้ครอบคลุมทุก Setting เทคนิคการเป็นวิทยากรการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร การเพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบและการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการอาหาร รวมถึงขอให้แต่ละศูนย์อนามัยที่ประสงค์จัดการอบรมได้วางแผนจัดการอบรมส่งให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรมอนามัยในการจัดอบรม BFSI ปีงบประมาณ 2567

**ทั้งนี้** ที่ประชุมมีมติให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประสานสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร BFSI เป็นหน่วยกิตของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยให้กรมอนามัยขอรับรองเป็นสถาบันหลักในการจัดอบรมของสภาวิชาชีพต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี